

Số: 143/VIT-TCKT

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 03 năm 2021

**ĐÍNH CHÍNH NỘI DUNG KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TĂNG CỔ PHẦN VÀ  
VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2017**

Liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 195 tỷ đồng của CTCP Viglacera Tiên Sơn năm 2017. Ngày 22/4/2017 Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua Nghị quyết số 01/VIT-ĐHĐCĐ, trong đó đã thông qua phương án sử dụng vốn là mua và đầu tư bổ sung Nhà máy Viglacera Mỹ Đức. Tuy nhiên do việc chuyển tiền để mua Nhà máy Viglacera Mỹ Đức phải thực hiện ngay từ đầu năm và đầu tư bổ sung Nhà máy Viglacera Mỹ Đức phải được thực hiện sớm để đưa vào hoạt động càng sớm càng tốt. Thời gian để huy động vốn bằng hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng kéo dài, nên CTCP Viglacera Tiên Sơn đã sử dụng vốn lưu động hiện có và các khoản vay hiện có để mua và đầu tư bổ sung Nhà máy Viglacera Mỹ Đức. Vì vậy, mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đã được thay đổi để bù đắp vốn mà Công ty đã sử dụng để mua và đầu tư bổ sung Nhà máy Viglacera Mỹ Đức nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc thay đổi mục đích sử dụng vốn cũng đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua tại Nghị quyết số 57/VIT-HĐQT ngày 04/10/2017.

Tuy nhiên, do sơ suất trong khâu soạn thảo, tại Mục 5 “Kết quả phát hành tăng cổ phần và vốn điều lệ” trong Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 số 04/VIT-HĐQT ngày 12/4/2018 (Báo cáo đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 02/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2018) lại ghi là “Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán đã được Công ty sử dụng theo đúng mục đích sử dụng cho dự án mua và đầu tư bổ sung Nhà máy Viglacera Mỹ Đức”.

Nay Công ty xin đính chính lại là “Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán đã được Công ty sử dụng bổ sung vốn lưu động để bù đắp vốn mà Công ty đã sử dụng để mua và đầu tư bổ sung Nhà máy Viglacera Mỹ Đức”.

Công ty xin đảm bảo nội dung đính chính trên là đúng với thực tế sử dụng vốn và Công ty xin cam kết báo cáo nội dung đính chính nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



QUÁCH HỮU THUẬN